



คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

นายสมยศ สาปคำ

นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลท่าผา ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าผา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

นายสมยศ สาปคำ

นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลท่าผา ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าผา

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลท่าผา

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ครบตามจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และในวันนี้ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าผา ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลท่าผา ดังนี้

กระผม นายสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลท่าผา ให้ทราบดังนี้ว่า กระผมจะบริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมาย และตามระเบียบที่กำหนดไว้โดยจะยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการบริหารเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ กระผมมีนโยบายที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เทศบาลตำบลท่าผาของเรามีความมั่นคง และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าผา สรุปได้ ๑๐ ด้าน ดังนี้

/ ๑.นโยบายด้านเศรษฐกิจ...

๑. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างโอกาสการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โดยการส่งเสริมผลักดัน แหล่งการค้าชุมชนตำบลท่าผาเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าผา ตลอดจนจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น สินค้า Otop (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) ที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มช่องทางการขยายการตลาด ส่งเสริมให้มีการผลิต จำหน่าย และบริโภคผักปลอดสารพิษให้กว้างขวางครบวงจร

๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนา ก่อสร้าง แก้ไข และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้าการเกษตร ไฟฟ้าแสงสว่าง รางระบายน้ำ ประปา ถนนคอนกรีต ถนนแอสฟัลท์ติกส์ และถนนลูกรัง ให้ทันต่อตามความต้องการของประชาชน และรองรับการขยายตัวของเมืองตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี ของเทศบาลตำบลท่าผา ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของเทศบาลตำบลท่าผา ตลอดจนการประสานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจาก กระทรวง ทบวง กรม ภาค หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เช่น งบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารจังหวัดลำปาง ฯลฯ เป็นต้น

๓. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการบริการเพื่อสาธารณะซึ่งดำเนินการส่งเสริมและบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ทั่วถึง ส่งเสริมด้านการอนามัย สันทนาการ และการบริการอื่น ๆ ตามความต้องการของประชาชน พัฒนาระบบการจัดการขยะและการกำจัดสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและจัดให้มีการจัดทำสวนสาธารณะชุมชน ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลท่าผา เช่น การปลูกป่า การบวชป่าชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า และชุมชน เพื่อการกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรของประชาชนในฤดูแล้ง

๔. นโยบายด้านการเกษตร

เป็นการสนับสนุนระบบสาธารณูปการ เพื่อการส่งเสริม การจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอและทั่วถึง การส่งเสริมให้ประชาชนบำรุงรักษาปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามวิถีเกษตรชุมชนการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดสารเคมี เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค การส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในระบบการสูบน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชนในฤดูแล้ง และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยในฤดูแล้งอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสภาวะการขาดแคลนน้ำ

/ ๕. นโยบายด้านการศึกษา...

๕. นโยบายด้านการศึกษา

ส่งเสริมและสนับสนุนหลักโภชนาการสมวัยให้กับศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลท่าผา โดยการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กทางด้านร่างกายและจิตใจ การจัดให้มีโภชนาการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพให้กับเด็กเล็กตามหลักโภชนาการ Thai School Lunch โดยการใช้ระบบ Thai School Lunch นี้จะเป็นระบบที่ใช้คำนวณคุณค่าของสารอาหาร จากสารที่จัดขึ้นในแต่ละมื้อของเด็กเล็กและประโยชน์ต่อมาคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา รวมถึงการพัฒนาของร่างกาย จิตใจ และสมองของเด็กเล็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

๖. นโยบายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมการจัดบริการเพื่อสาธารณะซึ่งดำเนินการโดย เทศบาลตำบลท่าผา ให้มีการเฝ้าระวังให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เช่น การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันวาตภัย และอุทกภัย รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถงานบริการสาธารณะ หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และพัฒนางานบริการสาธารณประโยชน์ในเขตตำบลท่าผา และบริการอื่น ๆ ตามความต้องการของประชาชน

๗. นโยบายด้านการพัฒนาสวัสดิการและสังคม

สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาให้ตำบลท่าผาให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมการรับสวัสดิการจากรัฐบาล เช่น การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาล เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน โดยส่งเสริม อุดหนุน องค์กรภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การทำนุบำรุงงานการศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่นตำบลท่าผา ไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนสืบไป

๘. นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๘.๑ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการโรงงานเซรามิก โดยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่น ของผลิตภัณฑ์เซรามิก ทุกโรงงาน

/ ๘.๒ ส่งเสริมการพัฒนา ...

๘.๒ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโบราณสถาน วัดพระธาตุดอยน้อย ซึ่งเป็นวัดเก่าโบราณสถานประจำตำบล โดยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ของโบราณสถาน โดยการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ถึง ความโดดเด่นทาง ประวัติศาสตร์ เช่น ประวัติและความเป็นมา และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติการปรากฏของเงาพระธาตุ ดอยน้อย การจัดงานประจำปี “งานประเพณีสงกรานต์พระธาตุดอยน้อย”

๙. นโยบายการบริหารราชการ

เสริมสร้างความโปร่งใส และการตรวจสอบการบริหารราชการในท้องถิ่นพัฒนา ระบบการบริหารราชการเทศบาลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน One Stop Service กล่าวคือ การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้สามารถรับ บริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ ณ ที่แห่งเดียว คือใช้สถานที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา เป็น จุดบริการประชาชนเป็นจุดเดียว โดยไม่จำเป็นต้องไปติดต่อ ณ ส่วนราชการต่างๆ เช่น งานสวัสดิการ สังคม งานประกันสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเด็กแรกเกิด รวมถึง การร้องทุกข์ / ร้องเรียน เรื่องราวต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการกับภาครัฐ เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนและยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชน ประการต่อมา การลงพื้นที่เพื่อบริการประชาชน ดังเช่น การรับชำระภาษีประจำปี – การรับชำระค่า การจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในทุกๆหมู่บ้านเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อที่เทศบาลตำบลท่าผา ตลอดจนถึงงานบริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

๑๐. นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ตำบลท่าผาทุกระดับออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอการจัดกิจกรรมการกีฬาเพื่อการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทุก ประเภท ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ตามความจำเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน ตามแนวนโยบายของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระดับตำบล ในเขต เทศบาลตำบลท่าผา อย่างทั่วถึง

ท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผาผู้ทรง เกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ที่กระผมได้กล่าวมาทั้งสิ้นนี้คือ ภาระกิจและนโยบายหลักที่ สำคัญ ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน กระผมขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

/ โปรดช่วยกันให้ความร่วมมือ ...

โปรดช่วยกันให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจนี้ให้เกิดความสำเร็จเพื่อความเจริญก้าวหน้าในตำบลท่าผาของเราอย่างยั่งยืนสืบไป กระผมพร้อมที่จะน้อมรับข้อเสนอแนะ และคำเสนอแนะจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เพื่อการพัฒนาต่อไปกระผมจึงขอใช้โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผาทุกท่าน ที่ได้รับฉันทามติความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตำบลท่าผา ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบันดาลให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ พึงสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทุกประการ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

(นายสมยศ สาปคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔